

Tại Sao Bạn Nên Thực Tập Trong Thời Gian Nghỉ Học Kỳ



Thực tập là một kinh nghiệm tiền chuyên nghiệp, dạy cho sinh viên về cách hành động và làm việc chuyên nghiệp trong thế giới thực. Thực tập có thể cung cấp kinh nghiệm học tập tuyệt vời cho sinh viên. Nó là thời gian khi bạn là sinh viên có thể làm sai và học hỏi với những sai lầm.

1. Tăng trưởng kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực này

Bạn nên có kiến thức trong lĩnh vực mà bạn muốn tham gia. Là một thực tập sinh, bạn sẽ có cơ hội học hỏi từ đầu trong ngành công nghiệp và có được một bức tranh lớn về cách mọi thứ hoạt động trong ngắn hạn. Tệ nhất là với bức tranh lớn trong tâm trí bạn, bạn sẽ biết cách trang bị cho mình tốt hơn khi trở lại trường đại học của bạn.

2. Học hỏi về các vấn đề trong và ngoài của doanh nghiệp với sự giúp đỡ của một người cố vấn

Bạn có thể nói rằng bạn có thể học từ sách, video trực tuyến tất cả các loại tài nguyên hiện có cho bạn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc học từ một người cố vấn hiệu quả hơn nhiều so với việc tự học chủ động. Có rất nhiều điều mà bạn không biết rằng là bạn không biết, bạn cần ai đó để hướng dẫn bạn trong việc học trong ngành và ngoài ngành.

3. Kết nối với các chuyên gia trong cùng lĩnh vực và thiết lập các kết nối lâu dài

Thực tập cho bạn cơ hội để xây dựng mạng lưới của bạn trong ngành công nghiệp cụ thể. Mọi người sẽ thích giúp bạn và nói với bạn nhiều hơn khi bạn là một thực tập sinh, bởi vì họ biết bạn đang ở đây trong

công ty để học chứ không kiếm tiền. Đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội kết nối nào mà bạn có, bạn có thể muốn kết nối với họ một lần nữa một ngày nào đó.

4. Cơ hội để bổ sung kinh nghiệm có liên quan trong hồ sơ xin việc

Hoàn thành thực tập trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày hôm nay không còn là tùy chọn, vì một trong những đầu tiên những điều mà nhà tuyển dụng tìm kiếm trong hồ sơ xin việc của ứng viên là kinh nghiệm làm việc trước đây. Bạn cần chắc chắn rằng bạn tốt hơn những sinh viên mới tốt nghiệp khi có kinh nghiệm liên quan. Không có công ty nào sẽ bỏ qua việc thuê sinh viên mới ra trường với kinh nghiệm làm việc thực tế so với những người không tiếp xúc với thực tế công việc. Đối với các nhà tuyển dụng, cần một quyết định cẩn thận đối với việc thuê từng sinh viên mới tốt nghiệp kiểu như họ là có thể được đào tạo để trở thành nhân viên của công ty.

Vì thực tập rất quan trọng đối với sinh viên đại học ngày nay, nên thực sự khuyên bạn nên trải nghiệm cực kỳ nghiêm túc, hành động như một chuyên gia trong thời gian thực tập của bạn, ai biết họ sẽ đề nghị bạn trở lại cho một vị trí toàn thời gian trong công ty? Đừng đợi cho đến khi giảng viên của bạn yêu cầu bạn đi thực tập chỉ vì yêu cầu tốt nghiệp, bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ để có được kinh nghiệm trong thời gian bạn nghỉ học kỳ, làm một cái gì đó khác biệt và hiệu quả hơn là chỉ nghỉ lễ.